

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện Tam Đường năm 2019

Căn cứ Kế hoạch số 709/KH-UBND ngày 03/8/2017 của UBND huyện Tam Đường về triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Tam Đường, giai đoạn 2016 - 2020";

Ủy ban nhân dân huyện Tam Đường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện năm 2019, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 709/KH-UBND ngày 03/8/2017 của UBND huyện Tam Đường về triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện Tam Đường, giai đoạn 2016 - 2020".

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò các các cơ quan chuyên môn, các tầng lớp Nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội của huyện trong việc tổ chức, tham gia thực hiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

2. Yêu cầu

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2019 từ huyện đến cơ sở, khu dân cư và các tầng lớp Nhân dân.

Việc xây dựng và chỉ đạo kế hoạch phải đảm bảo đồng bộ; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Phát huy vai trò của công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các lực lượng xã hội tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Quá trình triển khai thực hiện phải gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bổ sung các chủ trương, nhiệm vụ mới trong từng giai đoạn cho phù hợp.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu đến hết năm 2019

(1) Có 46% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

(2) Xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” toàn huyện đạt trên 134 triệu đồng.

(3) Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 3%.

(4) 84,5% hộ gia đình, 76,3% số bản, 96,9% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; trên 77% số bản có nhà văn hóa; 65% số bản có đội văn nghệ quần chúng.

(5) Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia các cấp học: Mầm non 43%, Tiểu học 76,9%, Trung học cơ sở 28,6%.

(6) 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 16,5‰; tỷ lệ giảm sinh bình quân 0,7‰; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 22,7%.

2. Nhiệm vụ

2.1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động các hộ nông dân liên kết hình thành các tổ hợp tác sản xuất, tạo ra chuỗi liên kết có sức cạnh tranh trong sản xuất, nâng cao chất lượng và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm; lựa chọn sản phẩm đặc sản, chất lượng cao của địa phương để sản xuất thành hàng hóa theo hướng doanh nghiệp cùng đầu tư và bao tiêu sản phẩm của tổ hợp tác như: gạo thương phẩm có giá trị kinh tế cao, chè, cây ăn quả ôn đới.

Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các mô hình khuyến nông, khuyến lâm, giới thiệu, phổ biến các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện xã, bản qua đó hướng dẫn các hộ áp dụng hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế.

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể huyện hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn, vay vốn cho nông dân, lồng ghép với các chương trình đầu tư, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông,

lâm nghiệp để sản xuất, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, không dùng chất cấm trong sản xuất, chăn nuôi, chế biến, bảo quản; xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp; xây dựng quỹ "Vì người nghèo" lồng ghép với các chương trình, dự án để hỗ trợ các hộ nghèo về nhà ở, sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống.

2.2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái

Tập trung các nguồn lực kết hợp với vận động, tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt việc tham gia bảo vệ, quản lý, sử dụng có hiệu quả các công trình văn hóa, thể thao phục vụ việc luyện tập, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc như: Lễ hội truyền thống; các trò chơi dân gian; các điệu múa, những làn điệu dân ca truyền thống, hát đối do người dân trực tiếp biểu diễn. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ thôn, bản gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Vận động trẻ em trong độ tuổi đến trường; duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; tích cực xây dựng xã hội học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng chống các dịch bệnh; vận động Nhân dân tập luyện thể dục, thể thao, tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3, không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, xây dựng gia đình hạnh phúc...

Thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công; vận động toàn xã hội tích cực xây dựng quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa", Quỹ "Cứu trợ" và tham gia công tác nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ gia đình bị thiên tai, người bị nhiễm chất độc da cam - dioxin, người già yếu không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống và sản xuất.

2.3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp

Vận động các hộ gia đình thường xuyên tham gia vệ sinh, quét dọn nhà cửa, sân, vườn, đường làng, ngõ xóm; thành lập Tổ thu gom rác thải tại các bản làng; giữ gìn nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh; vận động người dân làm tốt công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng và trồng rừng,...

Tuyên truyền, hướng dẫn đến người dân các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ

môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện các chính sách, quy định về vệ sinh môi trường, hỗ trợ trồng rừng ...

2.4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích cực phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; thực hiện Đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”; vận động các hộ gia đình và khu dân cư đăng ký và cam kết thực hiện các tiêu chí bảo đảm an ninh trật tự ở khu dân cư. Xây dựng xã, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma tuý, không có tệ nạn xã hội; xây dựng các mô hình “Tổ tự quản” làm nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự khu dân cư.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời; phát huy vai trò các tổ hòa giải ở cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, khiếu kiện đông người, vượt cấp, tạo không khí hòa thuận, đoàn kết ở khu dân cư.

2.5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh

Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng; công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phát huy vai trò làm chủ, ý thức tự giác của Nhân dân trong việc thực hiện và chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở khu dân cư.

3. Giải pháp thực hiện

3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai hoạt động của phong trào trên địa bàn huyện

Triển khai thực hiện Cuộc vận động theo hệ thống chính trị; lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và các thành viên trong quá trình thực hiện.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

3.2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phù hợp với đối tượng, địa bàn. Phát huy dân chủ, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng, bàn bạc, quyết định chương trình, kế hoạch triển khai cuộc vận động.

Tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang gương mẫu tham gia thực hiện nếp sống văn hóa, coi đây là nội dung trọng yếu, giải pháp đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục quần chúng; phát huy sức mạnh của dư luận xã hội, góp phần điều chỉnh các hành vi ứng xử văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các hộ gia đình, các khu dân cư, các cơ quan, đơn vị hằng năm đăng ký xây dựng "Gia đình văn hóa", "Bản văn hóa", "Cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp văn hóa"; tuyên truyền nhiệm vụ năm học, các chế độ, chính sách đối với học sinh, giáo viên; xây dựng các mô hình khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền về chính sách BHYT, BHXH; hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền Luật Hôn nhân gia đình, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, công tác "Đền ơn, đáp nghĩa"; tuyên truyền các gương điển hình, khu dân cư, xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3.3. Tập trung mọi nguồn lực thực để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động

Chính quyền cơ sở cần quan tâm lựa chọn cán bộ có năng lực, nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm; tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để tổ chức thực hiện chất lượng Cuộc vận động.

Tiếp tục khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư tôn tạo, khai thác phát huy có hiệu quả các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tại địa phương, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế du lịch của huyện.

Khuyến khích, động viên toàn xã hội tham gia các hoạt động thể dục thể thao, giáo dục, y tế. Có các biện pháp hỗ trợ phù hợp để các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - kinh tế - xã hội và Nhân dân đứng ra tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao...

Động viên quần chúng Nhân dân các dân tộc trong huyện, quan tâm khai thác, phát huy các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao truyền thống trong các ngày lễ, ngày hội, ngày kỷ niệm, ngày tết cổ truyền. Động viên Nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang, tổ chức việc giỗ, tết văn minh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

3.4. Tăng cường công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động

Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện tuyên truyền, vận động phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư tại các bản làng với phương châm: Trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với Nhân dân; hỗ trợ, tư vấn để thoát nghèo bền vững; tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hằng năm.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; ưu tiên hỗ trợ các hộ nghèo ở các xã về đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới; thường xuyên quan tâm đến những gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

3.5. Xây dựng và triển khai mô hình điểm

Chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở triển khai toàn diện Cuộc vận động, đồng thời lựa chọn xây dựng mô hình điểm để triển khai, rút kinh nghiệm; đặc biệt các mô hình điểm thực hiện các tiêu chí khó: Nhà ở dân cư, môi trường, giao thông, hộ nghèo để học tập, nhân rộng.

3.6. Xử lý vi phạm và thi đua khen thưởng

Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức tham quan, học tập mô hình xã, bản kiểu mẫu.

Gắn thực hiện nhiệm vụ thực hiện Cuộc vận động với công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về các nội dung của Cuộc vận động.

Kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức, hướng dẫn, triển khai kế hoạch đảm bảo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 sâu rộng, hiệu quả.

Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, đa dạng như: băng zôn, khẩu hiệu, thông tin lưu động... nhằm thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch tại cơ sở. Thực hiện công tác báo cáo, tổng kết, sơ kết thực hiện kế hoạch trên địa bàn huyện.

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tăng cường công tác tham mưu, hướng dẫn chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới; tập trung công tác tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã chưa được công nhận; tiếp tục đôn đốc, giám sát, tuyên truyền, vận động giữ vững các tiêu chí, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn tại các xã đã được công nhận.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Tổ chức thực hiện các phóng sự, bài viết tuyên truyền về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" trên hệ thống thông tin đại chúng, truyền thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử của huyện.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn tập trung các nguồn vốn để tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch đề ra.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện

Phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác vận động, tuyên truyền hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia; gắn thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" với các cuộc vận động khác của ngành như: Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới", phong trào "Tuổi trẻ Tam Đường xung kích xây dựng nông thôn mới"...

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các nội dung của kế hoạch, cụ thể hóa phong trào phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tổ chức triển khai có hiệu quả tại cơ sở.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào tới từng bản; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách bản; tăng cường công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân nâng cao ý thức thực hiện cuộc vận động; tập trung tối đa các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi Nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động

Trên đây Kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện năm 2019 của UBND huyện Tam Đường. Yêu cầu các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện. / *ilk*

Nơi nhận:

- Sở VH, TT-DL;
- TT. Huyện uỷ;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Cao Trang Trọng
Cao Trang Trọng